

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : 19 ก.พ. 2561 Page :

4

No :

# ‘อ้อย’ปีนี้ส่อทุบสถิติทะลุ110ล้านตัน ราคาโลกวูบกท.จ่อยึดหนี้เพิ่มค่าอ้อย

ผู้จัดการรายวัน360 - จับตามลผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 60/61 แนวโน้มส่อทำสถิติทะลุ 110 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังฝนตกทำให้ผลผลิตดี นาข้าวเปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทน แต่ราคาตลาดโลกต่ำเฉลี่ย 14 เซ็นต์ต่อปอนด์คาตราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานยังทรงตัวระดับ 17-18 บ./กก. ด้านกองทุนอ้อยฯ จ่อปรับโครงสร้างหนี้ บมจ.กรุงเทพยึดเวลาชำระหนี้ออกไป 3 ปีหวังบริหารเงินนำมาจ่ายเพิ่มค่าอ้อยขึ้นตัน 40 บาทต่อตัน

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตประจำปี 2560/61 ที่ทยอยเปิดหีบตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะสูงเกิน 110 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณอ้อยปีนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาปริมาณฝนมีต่อเนื่องช่วยให้อ้อยเติบโตได้ดี ประกอบกับเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยที่ผ่านมาสูงขึ้นต่อเนื่อง

“แม้ปริมาณอ้อยปีนี้จะมีดีแต่ก็ยอมรับว่าราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกค่อนข้างต่ำมาราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบบวกพรีเมียมแล้วเฉลี่ยเพียง 14 เซ็นต์ต่อปอนด์เท่านั้นจึงสะท้อนมายังราคาอ้อยที่ค่อนข้างต่ำเช่นกัน แต่ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานหลังการลอยตัวราคาแล้วขณะนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยโดยยังอยู่ระหว่าง 17-18 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ส่วนตัวเห็นว่าราคาก็น่าจะอยู่ระดับนี้แม้ว่าโรงงานจะไม่มีโควตา ไม่มีการขึ้นงวดแต่ก็คงไม่มีการดัมป์ราคาแข่งกันเพราะราคานี้ก็ถือว่าไม่ได้สูงเลยเมื่อเทียบกับต้นทุนผลิต” นายบุญถิ่นกล่าว

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกยังคงตกต่ำเฉลี่ยเพียง 14 เซ็นต์ต่อปอนด์เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 60/61 จะต่ำกว่าราคาอ้อยขึ้นตันที่ประกาศไว้ 880 บาทต่อตัน ขณะที่ชาวไร่อ้อยเองได้ร้องให้รัฐช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยขึ้นตันอีก 50 บาทต่อตันดังนั้น กองทุนฯอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยให้ชาวไร่

ปัจจุบันกองทุนฯมีหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 1,227 ล้านบาทซึ่งปกติรัฐจะจัดงบประมาณให้ปีละ 450 ล้านบาทเพื่อชำระหนี้ โดยจะหมดหนี้ใน 3 ปีข้างหน้าส่วนนี้จึงคิดที่จะเสนอขอของบกลางปี 1,227 ล้านบาทเลย ส่วนหนี้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 4,415 ล้านบาทจะหมดภายใน ก.ค.นี้ก็จะขอปรับโครงสร้างหนี้ยึดออกไป 3 ปีเพื่อที่จะนำเงินมาจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้ชาวไร่แต่คงจะไม่ถึง 50 บาทต่อตัน

“จากการหารือจะเห็นว่าราคาขึ้นสุดท้ายต่ำอยู่แล้วประมาณ 40 บาทต่อตันและกองทุนฯเองต้องจ่ายชดเชยไหนๆ ก็เลยนำมาจ่ายให้เป็นค่าอ้อยขึ้นตันก่อนล่วงหน้าเพื่อช่วยชาวไร่ให้ได้ราคาอ้อยที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะเพิ่มให้ 40 บาทต่อตันหรือต่ำกว่านั้นก็คงต้องดูอีกครั้ง” นายวีระศักดิ์กล่าว.